



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด

เรื่อง เจตนาารมณ์ที่การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นายธรรมนุญ ชามทอง สาธารณสุขอำเภอชะอวด ขอประกาศ และแสดงเจตนาารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัด ดำเนินการตามประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ด้วยความเที่ยงตรงโปร่งใส และยึดมั่นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยเคร่งครัด ห้ามมิให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อจัดหา ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัท ห้าง ร้าน ผู้แทนหรือพนักงานขาย ให้คำนึงถึงต้นทุนมาตรฐาน ระยะเวลาส่งมอบ การให้บริการ และราคาประกอบการตัดสินใจ ให้กำหนดคุณสมบัติของบริษัท ห้าง ร้าน คู่ค้าในร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรา ๑๗๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ จะไม่รับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีโซยาในลักษณะเงิน ของขวัญ ของที่ระลึก ของชำร่วย ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดทุกกรณี อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคู่สมรส บุคคลในครอบครัว หรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่สิ่งที่ได้รับตามกฎหมายหรือกฎหรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจำนวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไปหรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ประกาศกำหนดดำเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา เพื่อให้ได้มาซึ่งยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๖ ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติหรือข้อกำหนดใดๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยสามารถนำเกณฑ์จริยธรรมของผู้จำหน่ายพิจารณาประกอบการสนับสนุนบริษัทจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ต้องไม่เป็นการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท

ข้าพเจ้าขอถวายสัตยาจว่า จะนำเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวมาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมฯ นี้ให้มีความเข้าใจในเรื่องความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรมสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธรรมนุญ ชามทอง)
สาธารณสุขอำเภอชะอวด